

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๙๐๘/๒๕๖๗



สค. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ธ11262/66

29 พ.ย. 2566 เวลา 11.30 น.



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพญาไท เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพญาไท เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๕๓๒๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- (๒) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๘/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
- (๓) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๘/๓๐๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพญาไท เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพญาไท เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ ที่กระทรวงคมนาคมเสนอความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าว ที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาในคราวนี้มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพญาไท เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน

ในท้องที่เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตพญาไท เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ที่กระทรวงคมนาคมเคยเสนอ และสำนักงานฯ ได้แจ้งความเห็นไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) และ (๓) สำนักงานฯ จึงขอยืนยันตามความเห็นเดิมดังกล่าว และหาก คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับนี้แล้ว สำนักงานฯ จะได้ดำเนินการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

อนึ่ง สำนักงานฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า โดยที่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ เพื่อให้ทราบถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการใช้บังคับ พระราชกฤษฎีกา หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จและยังประสงค์จะทำการสำรวจเพื่อให้ทราบถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดต่อไป ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ฉบับใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานั้นจะสิ้นผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หากการดำเนินการไม่แล้วเสร็จและมีได้มีการเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นใหม่ภายใน กำหนดเวลา ถ้าเกิดความเสียหายแก่รัฐเป็นจำนวนเท่าใด ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีจึงเห็นควรที่กระทรวงคมนาคมจะได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาในครั้งต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนพล เกียรติฤกษ์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายกฎหมายที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และการเกษตร

โทร. ๐๒ ๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๒๘๕ (นายเลิศศักดิ์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th